

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016 - 2021**

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

Đơn vị bầu cử số 4 (TP. Cam Ranh)

**(Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phú, Cam Thuận, Cam
Lộc, Cam Thành Nam)**



**Sẽ là cầu nối
gắn bó người
dân với Đảng và
chính quyền**

- *Họ và tên: Trần
Mạnh Dũng; sinh
ngày 25-10-1967*

- *Quê quán: xã
Phước Thuận,
huyện Tuy
Phước, tỉnh Bình
Định*

- *Trình độ
chuyên môn: Cử
nhân Hành chính*

- *Nghề nghiệp,
chức vụ: Ủy viên
Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Dân vận
Tỉnh ủy*

**Trong cuộc bầu
cử lần này, nếu**

được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của một người cán bộ đảng viên và người đại biểu nhân dân. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải trọng dân, tin dân, gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân; tiếp thu sửa chữa khuyết điểm.

Với tư cách là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động chính trị; làm tốt nhiệm vụ là cầu nối gắn bó người dân với Đảng và chính quyền. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc với cử tri Cam Ranh, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của người dân đến với cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương; kiến nghị với cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, tôi sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu; thường xuyên giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cụ thể là nghị quyết của HĐND tỉnh. Bản thân tôi quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cam Ranh, sẽ tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương.

Tích cực tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho nhân dân

- *Họ và tên: Nguyễn Nam Hà; sinh ngày 19-7-1954*

- *Quê quán: xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam*

- *Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên Cao cấp luật học, Trưởng Khoa Ngôn ngữ xã hội học - Trường Đại học Thái Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, tôi sẽ thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ của người đại biểu trước nhân dân và trước những quy định của pháp luật. Tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử, thu thập và phản ánh trung thực những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, làm tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và kịp thời xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thực hiện quyền chất vấn, quyền kiến nghị, quyền của đại biểu khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật... theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua.

Bên cạnh đó, bằng sự hiểu biết của mình, tôi sẽ tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; tham gia giảng dạy pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Đồng thời, luôn gương mẫu, trung thực, không lợi dụng chức vụ quyền hạn đại biểu để tham ô, tham nhũng, hối lộ, sách nhiễu nhân dân.



Sẽ quan tâm nhiều đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em

- *Họ và tên: Lê Thị Mai Liên; sinh ngày 21-6-1971*

- *Quê quán: xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa*

Nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi phấn đấu làm tròn

trách nhiệm của một người đại biểu dân cử với những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Tham gia cùng với thường trực và các ban của HĐND giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội; phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với cử tri thực hiện tốt các nghị quyết đó. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên, phụ nữ nhất là phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; các vấn đề bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Ngoài ra, tôi sẽ bám sát các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh để vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ người nghèo, yếu thế, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em trong dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn, chăm sóc sức khỏe... Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác xã hội từ thiện thông qua các hoạt động cụ thể như: thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, hỗ trợ vay vốn làm kinh tế, trao phương tiện sinh kế, heo đất tiết kiệm..., góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đối tượng chính sách

- *Họ và tên: Phan Thị Minh Lý; sinh ngày: 9-3-1969*

- *Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn Đại học Đà Lạt; Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cam Ranh*



Là đại biểu HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tôi đã làm tốt nhiệm vụ của một đại biểu dân cử, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ phát huy năng lực và thực hiện đúng lời hứa của mình với chương trình hành động cụ thể sau:

Một là, tham gia với thường trực HĐND và các ban HĐND giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đó.

Hai là, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tôi sẽ cùng các ngành, các cấp liên quan nghiên cứu, ban hành các nghị quyết thiết thực với cuộc sống; nhất là chú trọng đến người nghèo, đến việc thực hiện chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực bền vững, giải quyết việc làm cho người đến độ tuổi lao động.

Ba là, luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em; quan tâm đến việc phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Bốn là, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri; thu thập, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; tham gia chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.



**Đầu tư đào tạo
nguồn nhân lực
trẻ chất lượng
cao**

- *Họ và tên:*
Phạm Tiến; sinh
ngày 25-6-1984

- *Quê quán: xã*
Cát Hanh, huyện
Phù Cát, tỉnh
Bình Định

- *Trình độ*
chuyên môn: Đại
học chuyên
ngành Quản lý
kinh tế

- *Nghề nghiệp,*
chức vụ: Ủy viên
Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn - Phó
Chủ tịch Thường
trực Hội Liên
hiệp Thanh niên
Việt Nam tỉnh
Khánh Hòa

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ làm tốt những vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với thanh niên, cử tri; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của thanh niên, cử tri và người dân Cam Ranh để đề xuất với các cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, tích cực tham gia vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri.

Thứ ba, tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có quyết sách về an sinh xã hội để thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm; đầu tư đào tạo

nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển của quê hương. Có những đề xuất cụ thể về chế độ chính sách giúp sinh viên, học sinh thông qua việc kết nối các doanh nghiệp hội viên: trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; hỗ trợ việc kiến tập, thực tập và đầu ra việc làm tại các doanh nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp ra trường; đề xuất chính sách hỗ trợ cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Ngoài ra, liên kết các doanh nghiệp hội viên với thanh niên và người dân trong tiêu thụ hàng hóa, nông sản, cũng như đề xuất tham mưu bảo vệ uy tín thương hiệu các sản phẩm mà người dân làm ra.

Thứ tư, tôi sẽ cùng với các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực, có hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương...

Theo baokhanhhoa.com.vn